

Số: /KH-UBND

Cẩm Thành, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn xã Cẩm Thành năm 2024

Thực hiện kế hoạch truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 14/04/2022 của huyện ủy Cẩm Thủy về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/04/2022 của UBND xã Cẩm Thành về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Cẩm Thành về Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn xã Cẩm Thành; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Cẩm Thành về việc Quản lý và tổ chức hoạt động Văn hóa Thông tin, Thể thao, Gia đình, Công nghệ Thông tin năm 2024.

Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới; UBND xã Cẩm Thành ban hành Kế hoạch thực hiện tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn xã Cẩm Thành năm 2024, gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã về chuyển đổi số; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi tại Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 14/04/2022 của huyện ủy Cẩm Thủy về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/04/2022 của UBND xã Cẩm Thành về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Cẩm Thành về Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn xã Cẩm Thành.

Thông tin, truyền thông về chuyển đổi số nhằm hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến

nhà trường, xã hội, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

2. Yêu cầu

Các hình thức thông tin, tuyên truyền được phối hợp linh hoạt, kịp thời, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tận dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung thông tin, tuyên truyền lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn, tránh dàn trải, chung chung gây tốn kém, lãng phí.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số; vai trò, tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.

b) Tập trung tuyên truyền về những định hướng, quan điểm, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã đối với các ngành, các cấp trong việc triển khai và thực hiện Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 14/04/2022 của huyện ủy Cẩm Thủy về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/04/2022 của UBND xã Cẩm Thành về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

c) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

d) Thông tin, tuyên truyền, phản ánh sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết; đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn toàn xã; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực với mục tiêu: đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của xã; phát triển xã hội số, góp phần

xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiên bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

e) Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước; tuân thủ các quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch; sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất. Thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và quyết toán.

g) Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng những mô hình thí điểm về chuyển đổi số; các bước triển khai thực hiện chuyển đổi số và hiệu quả bước đầu chuyển đổi số ở một số lĩnh vực. Biểu dương kịp thời những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân trong xã đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 14/04/2022 của huyện ủy Cẩm Thủy về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/04/2022 của UBND xã Cẩm Thành về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Hình thức tuyên truyền

Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, loa truyền thanh các thôn; cổ động trực quan; trang/cổng thông tin điện tử xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Thông tin, tuyên truyền thông qua các hội thảo, hội nghị, tập huấn, diễn đàn, sinh hoạt cộng đồng...

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện kế hoạch gồm: Ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; lồng ghép kinh phí từ các chương trình, dự án kế hoạch khác có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức văn hóa - xã hội

Chủ trì tham mưu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Tổ chức thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, Trang thông tin điện tử xã.

Tổ chức tham gia các hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề chuyển đổi số, chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số.

Triển khai, thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Phối hợp công chức văn phòng UBND xã gắn banner chuyên mục chuyển đổi

số trên Cổng Thông tin điện tử xã. Tham mưu trình Chủ tịch UBND xã chỉ đạo thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền theo thẩm quyền.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ và khi có yêu cầu đột xuất.

Thực hiện treo băng zôn tuyên truyền ngày chuyển đổi số việt nam 10/10 ít nhất 5 băng zôn tại trung tâm UBND xã.

Tạo lập hình ảnh, baner, chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trên trang/ cổng thông tin điện tử và thường xuyên đưa tin, bài về triển khai thực hiện Nghị quyết kế hoạch chuyển đổi số trên Trang/ cổng thông tin ít nhất 2 tin bài/tuần, 8 tin bài/tháng.

Xây dựng Chuyên mục phát thanh về chuyển đổi số, mỗi tháng 02 Chương trình và phát lại ít nhất 05 lần/tháng và tiếp sóng và phát lại Chương trình phát thanh cấp tỉnh, huyện về chuyển đổi số.

2. Công chức Tài chính - Kế toán

Căn cứ các chương trình, đề án, dự án được phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Công chức địa chính - nông nghiệp.

Tổ chức hội thảo, hội nghị cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng về chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn xã dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử; hỗ trợ, chia sẻ những mô hình chuyển đổi, những kinh nghiệm, bài học thực tế cũng như đưa ra hướng giải pháp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần mang lại những lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, tích cực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Tổ chức hội thảo, hội nghị cho các hợp tác xã, hội, hiệp hội về chuyển đổi số nhằm phổ biến, thông tin về lộ trình chuyển đổi số của tỉnh, huyện; chia sẻ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp; qua đó giúp các đơn vị nhận biết về những lợi ích của chuyển đổi số, hỗ trợ các đơn vị tiếp cận, nắm vững thông tin và vận dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, sản xuất... góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn vận động các chủ thể (Doanh nghiệp, HTX, Chủ hộ sản xuất kinh doanh) tham gia Chương trình OCOP. Hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện đăng tải các sản phẩm thế mạnh lên sàn thương mại Postmart.vn và Voso.vn

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã và các Đoàn thể cấp xã

Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy định hướng nội dung thông tin tuyên truyền một cách thống nhất trong khối tư tưởng, chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, đội ngũ

báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc triển khai và thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trên các diễn đàn. Trong công tác định hướng tuyên truyền cần lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền với các nội dung, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của xã và từng địa phương để các ngành trong khối tư tưởng triển khai đạt hiệu quả cao.

Đề nghị Ban Dân vận Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã, các đoàn thể cấp xã chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và toàn dân Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 14/04/2022 của huyện ủy Cẩm Thủy về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/04/2022 của UBND xã Cẩm Thành về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo sự đồng thuận và sự vào cuộc của toàn dân đối với việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các giải pháp điều chỉnh thích hợp.

6. Các ban, ngành cấp xã.

Tổ chức phổ biến, quán triệt trong các buổi họp giao ban định kỳ của đơn vị về chủ trương, nghị quyết của Đảng về chuyển đổi số; cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Đăng tải Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 14/04/2022 của huyện ủy Cẩm Thủy về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/04/2022 của UBND xã Cẩm Thành về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các quy định, nội dung thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của xã.

7. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai “Diễn đàn phổ biến và hỏi đáp về chuyển đổi số” tại các thôn trên địa bàn xã nhằm chuyển tải các thông điệp thiết thực, gần gũi về chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, những lợi ích mang lại cho người dân.

Thực hiện treo băng zôn tuyên truyền ngày chuyển đổi số việt nam 10/10 ít nhất 01 băng zôn qua đường tại trung tâm của các cơ quan, đơn vị.

Đề Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh; Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 14/04/2022 của huyện ủy Cẩm Thủy về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/04/2022 của UBND xã Cẩm Thành về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch UBND xã yêu cầu Trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung tuyên truyền trong phạm vi, lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND xã (qua công chức văn hóa - xã hội) trước ngày 15 hàng tháng để tổng để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:

- Phòng VH TT huyện (Đề B/c);
- T.Tr: Đảng ủy; HĐND; UBND huyện (Đề B/c);
- Ban Tuyên giáo ĐU (Đề B/c);
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
- Website xã;
- Lưu VT, VH TT.

CHỦ TỊCH

Bùi Tiến Dũng